



ประกาศสำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง นั้น

สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ กำหนดให้ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้ และการขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้” โดยพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนด หน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงขอให้ผู้สมัครงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ประสงค์จะสมัครงานตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ให้ความยินยอมใน “หนังสือแสดงความยินยอม สำหรับผู้สมัครงานองค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้” แนบมาพร้อมกับใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง เว็บไซต์ www.fio.co.th หัวข้อ “ประกาศสมัครงาน อ.อ.ป.” และ “คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครงาน” หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ ๗๖ อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร ๐ ๒๒๘๒ ๓๒๔๓ ต่อ ๑๓๔ - ๑๓๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธีระยุทธ กลัดพรหม)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางกัลยากร มีศิริภัทร)

หัวหน้าส่วน (ระดับ ๗) ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารกลาง